



ประกาศกรมชลประทาน
เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
จ้างก่อสร้างฝายทดน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการฝายชำฝักแพว
เลขที่ E จ.1/กต.1/10/2549

กรมชลประทานมีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างฝายทดน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการฝายชำฝักแพว ตำบลชำฝักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ราคากลางของงานก่อสร้างฝายทดน้ำพร้อมอาคารประกอบ ในการประมูลจ้างฯ ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 9,988,400.-บาท (เก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคางานเองจะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไม่ได้

ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างฯ ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน สัญญาเดียวในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,394,000.- บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครองซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มครองเช่นนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมชลประทาน และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลฯ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

กำหนดรับฟังคำชี้แจงในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548 เวลา 09.30 น. ณ โครงการก่อสร้าง 1 สำนักชลประทานที่ 10 (บริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548 เวลา 14.30 น. ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลชำฝักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ สถานที่ประกวดราคากลางจังหวัดสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี และประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 เวลา 11.00 น.

กำหนดวันทำการประมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 6 ธันวาคม 2548 เวลา 09.30 น. ถึง เวลา 10.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 7,000.- บาท ได้ที่หน่วยพัสดุ โครงการก่อสร้าง 1 สำนักชลประทานที่ 10 (บริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2548 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2548 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3649-4026-7 ในวันและเวลาราชการหรือตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ www.rid.go.th หรือ www.gprocurement.go.th

อนึ่ง ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันของพร้อมกับการยื่นเอกสารประมูลฯ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 5 จำนวน 478,800.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) สำหรับหนังสือค้ำประกันตามแบบคั้งระบุในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ข้อ 1.5 (1) ต้องมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันยื่นเอกสารประมูลจ้าง จนถึงวันสิ้นสุดกำหนดยื่นราคา กรณีหลักประกันของเป็นเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม ถ้าการนำเช็คเข้าฝากบัญชีธนาคาร จะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือถูกหักค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินตามเช็ค ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าวทั้งหมด

งานล้างก้นคลองรายปี ละค่าเงินค่าใช้จ้างจากขบวนประมงราชจ่ายประจักษ์ประมงประมง พ.ศ. 2549 กรมชลประทานสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการประมูลฯ หากไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ การประมูลฯ ได้กำหนดเงื่อนไขให้มีการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ของราคาค่าจ้าง และได้นำสัญญาแบบปรับราคาได้ (Escalation Factors) ตามมติคณะรัฐมนตรีแจ้งโดยหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 มาใช้ ซึ่งได้กำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงาน ก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ไว้ในเงื่อนไขในการประมูลแล้ว **เนื่อง จากงานก่อสร้างรายนี้เป็นประเภทงานตามมติคณะรัฐมนตรีแจ้งโดยหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีที่ นร 0205/ว84 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2543 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดทำเอกสาร รายละเอียดเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับ “ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง” ยื่นเสนอมาพร้อมกับเอกสารประมูลฯ รายละเอียด ตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลฯ

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

(นายสนธิชัย ทัมพากร)

หัวหน้าโครงการก่อสร้าง 1 สำนักชลประทานที่ 10
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน